

Lá Thư Xuân

Một lần nữa, mùa Xuân lại về với chúng ta sau những tháng ngày đông giá. Xuân mang đến mọi người một khung trời ấm áp với ngàn hoa khởi sắc, muôn vật reo mừng với niềm hy vọng một năm mới tràn đầy sức sống.

Đặc biệt mùa Xuân năm nay, nàng Xuân đã mang đến anh em chúng ta một món quà tinh thần quý giá: đó là LTAHCC số 80 vào dịp Xuân về. Lá thư AHCC số 80 này được hình thành là do sự đóng góp tích cực của tất cả Ái Hữu khắp năm châu, bốn bể. Chỉ trong vòng không đầy năm tháng với chỉ hơn \$1000 còn lại từ Ban Phụ Trách LTAHCC vùng Vịnh San Francisco, các Ái Hữu đã thương mến gửi về miền nắng ấm San Diego biết bao bài vở, thơ, nhạc, tin tức sinh hoạt của nhiều địa phương xa xôi. Số tiền ủng hộ cũng dồn dập tuôn về hộp thư trong mấy tháng cuối năm đủ để lên khuôn tờ LTAHCC này. Điều này nói lên sự đoàn kết của các anh chị em trong gia đình Công Chánh, thể hiện mối chân tình "Giữ cho còn có nhau".

Bên cạnh đó, Ban Phụ Trách LTAHCC cũng hết lòng ghi nhận sự đóng góp của các thân hữu về cả bài vở lẫn tài chánh. Các anh chị, tuy không trực tiếp làm trong ngành Công Chánh, đã tỏ lòng yêu mến lá thư bằng những bài thơ lãng mạn, tranh vẽ tuyệt vời, các mẫu chuyện hay để trang điểm thêm cho số Xuân 2003. Một trong những điểm nổi bật nhất là có sự tham gia của các cây bút rất trẻ. Các anh chị em này đã viết nhiều bài thơ, truyện hay mang đến cho LTAHCC chúng ta một luồng gió mới đầy trẻ trung và sinh động.

Một lần nữa, Ban Phụ Trách LTAHCC vùng San Diego xin ghi nhận tấm lòng thương yêu của các Ái Hữu, Thân Hữu xa gần đã giúp mang đến sự phát hành đúng hạn kỳ của LTAHCC vào dịp Xuân Quý Mùi. LTAHCC Mùa Thu 2003 sẽ tiếp tục cần sự đóng góp tích cực từ tất cả các ái hữu thân hữu. Chúng tôi cần thêm bài vở mang sắc thái mùa Thu, với các buổi tiệc của một mùa Hè mới qua, bên cạnh các tin tức sinh hoạt địa phương. Để có đủ khả năng nuôi dưỡng tờ LTAHCC lâu dài, chúng tôi rất mong ước sự đóng góp tài chánh đầy đủ và đều đặn của từng Ái hữu. Vì khuôn khổ giới hạn Lá Thư kỳ này chúng tôi đã không thể in hết các bài vở nhận được. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp in vào các số sau, mong các Ái hữu thông cảm. Phần chúng tôi hứa đem hết sức mình làm tròn nhiệm vụ để lo cho số 81 tới vào dịp Thu năm 2003.

Nhân dịp Xuân Quý Mùi 2003, anh chị em Ban Phụ Trách LTAHCC vùng nắng ấm San Diego kính chúc quý Ái hữu, Thân hữu và gia quyến một năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thật nhiều hạnh phúc.

Ban Phụ Trách LTAHCC vùng San Diego

